



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตรา และได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓	นายเฉลิมพงษ์ ก้นพานิชย์	

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวัน เวลา และสถานที่ สอบ ครั้งที่ ๒

วิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่	หมายเหตุ
- ประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๘๑๕ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาล บุรีรัมย์	

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

- แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ
สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน (ฉบับจริง) เท่านั้น หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้เอกสารรับรองรายงานบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการฉบับจริงไปแสดงแทน ซึ่งยังไม่หมดอายุในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกครั้ง หากเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัคร จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๔. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินที่ไม่ขัดระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้โดยเคร่งครัด

๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามข้างต้น เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ในวัน เวลา และสถานที่สอบตามที่กำหนด และจะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลบุรีรัมย์และ www.brh.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานราชการทั่วไป